
sþ. 239. Fyrirspurnir. [134. mál]
I. Til menntamálaráðherra um sjónvarpsmál.

Frá Gils Guðmundssyni.
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II. Til
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Hafa verið gerðar athuganir og áætlanir um kostnað við íslenzkt sjónvarp:
a) stofnkostnað, b) rekstrarkostnað?
Er talið tæknilega mögulegt og fjárhagslega kleift, að íslenzkt sjónvarp geti á
skömmum tíma náð til allra landshluta?
Telur ríkisstjórnin eðlilegt, að leyfður verði í landinu rekstur erlends her-
mannasjónvarps, eftir að starfsemi íslenzks sjónvarps væri hafin?

ríkisstjórnarinnar varðandi niðursuðuverksmiðju ríkisins á Siglufirði.

Frá Ragnari Arnalds.

Hvað líður sölu á framleiðsluvörum niðursuðuverksmiðju ríkisins á Siglu-
firði frá fyrra ári, að verðmæti ein og hálf millj ón króna?
Hefur ríkisstjórnin verið fús til að aðstoða við sölu á niðurlagðri síld til
Austur-Þýzkalands, t. d. með því að tengja slíka sölu við önnur verzlunar-
viðskipti?
Er ríkisstjórnin fús til að fallast á þá tillögu stjórnar síldarverksmiðja ríkis-
ins, að niðursuðuverksmiðja ríkisins verði sett undir sérstaka stjórn?


